





สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

8 มกราคม 2568



ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
 นโยบาย	
<p>พระราชพิธีสมมงคล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรุงเทพฯธุรกิจ ไทยรัฐ linetoday)</p> <p>- นายกรัฐมนตรีเชิญชวนคนไทยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ "พระราชพิธีสมมงคล" ในวันที่ 14 มกราคม 2568 เนื่องในโอกาสมหามงคลสมัยพิเศษ เป็นวันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมายุได้ 26,469 วัน เป็นสมมงคล (สะ-มะ-มง-คน) เท่ากับพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช จึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของพระราชพิธีสำคัญ</p>	
<p>โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ สกู๊ปหน้า 1, เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>- เสนอบทความเรื่องโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง (NCDs) เป็นปัญหาหลักที่ทำให้คนไทยเสียชีวิตปีละกว่า 400,000 คน ส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมไม่ดี เช่น การบริโภคโซเดียมและน้ำตาลสูง ขาดการออกกำลังกาย สูบบุหรี่ และดื่มแอลกอฮอล์ ส่งผลให้มีความจำเป็นต่อการแพทย์สูงและกระทบเศรษฐกิจ การป้องกันจึงต้องเริ่มจากการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม เลือกกินอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ออกกำลังกาย เลี่ยงบุหรี่และแอลกอฮอล์ ตรวจสอบสุขภาพประจำปี และการสร้างระบบสนับสนุนในชุมชน รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายควบคุมการขายสินค้าสุขภาพที่เป็นอันตราย ในปี 2568 ให้ความสำคัญกับการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงผ่านความร่วมมือระหว่างรัฐ ภาคเอกชน และชุมชน การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของประชาชนจะเป็นกุญแจสำคัญในการลดภาระโรคและผลกระทบที่ตามมาในระยะยาว</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์) คอลัมน์ : ก๊อชชิปการเมือง</p> <p>- กล่าวแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับนโยบายลดความเสี่ยงการเกิดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง เนื่องจากงบประมาณค่าใช้จ่ายการรักษาสุขภาพของคนไทย จึงเสนอวิธีการนั้บคาร์บที่เป็นต้นเหตุก่อโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมาจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต 1 ท้าพีเท่ากับ 1 คาร์บ แต่ละวันควรบริโภคคาร์โบไฮเดรตเท่าที่ร่างกายต้องการ เพื่อลดการเจ็บป่วยตั้งแต่ต้นทางและลดภาระงานบุคลากร รวมถึงช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน รวมถึงการประชาสัมพันธ์เชิญชวนคนไทยนั้บคาร์บจัดกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ ทำให้หลายภาคส่วนตระหนักถึงภัยสุขภาพและเกิดกระแสเทรนด์รักสุขภาพตามมา</p>	
<p>ป.ป.ส. จับมือภาคี พัฒนายาช่วยบำบัดรักษาผู้เสพยาบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์ เว็บไซต์ (ทีวีช่อง 5, แนวหน้า, เดลินิวส์, ผจก., มติชน, inn, daradaily, thebangkokinsight, thaitabloid, Chiangmainews, workpointnews)</p> <p>- พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง รมว.ยธ. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีลงนามบันทึกเพื่อความร่วมมือทางวิชาการ เพื่อดำเนินโครงการวิจัยประสิทธิภาพของยาที่ใช้ในการบำบัดรักษาผู้เสพยาบ้า ระหว่าง สำนักงาน ป.ป.ส. และ สธ. โดยมี พล.ต.ท.ภาณุรัตน์ หลักบุญ เลขาธิการ สำนักงาน ป.ป.ส. และ นพ.ศักดิ์ดา รองปลัด สธ. เป็นผู้ลงนาม นพ.กิตติศักดิ์ อธิบัติกรมสุขภาพจิต นพ.สุรโชค เลขาธิการ อย. และ พญ.ธัญรช นายแพทย์เชี่ยวชาญ ที่ปรึกษาราชการแพทย์ ร่วมเป็นพยาน เป็นการสร้างความร่วมมือและผลักดันให้เกิดนวัตกรรมในการพัฒนายาช่วยในการบำบัดรักษาผู้ติดยาบ้า (Medication Assisted Treatment) และลดอันตรายจากการเสพยาบ้า</p>	
 ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>สถานการณ์ฝุ่น PM2.5</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- น.ส.แพทองธาร ชินวัตร นายกรัฐมนตรี แถลงผลประชุม ครม. เรื่องสำคัญคือสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ย้ำให้ผู้ประกอบการที่มีกระบวนการจากการเผามีมาตรการแก้ไขปัญหาคัดเจน สั่งการทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาแนวทางมาตรการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>รับมือ โดยก.เกษตรและสหกรณ์ ขอความร่วมมือเกษตรกรลดการเผา ก.คมนาคมดูแลพาหนะใหญ่ที่ปล่อยกลุ่มควัน ก.มหาดไทยกำชับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ว่าราชการจังหวัด และอปท. ให้ดูแลอย่างเต็มที่เพื่อรับมือสถานการณ์ฝุ่นที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.ธิตี แสงธรรม รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า การเฝ้าระวังสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 (7ม.ค.) ส่วนใหญ่พบเกินมาตรฐานอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ระดับสีส้ม 53 จังหวัด และระดับสีแดง 2 พื้นที่ ในจ.หนองคาย และจ.นนทบุรี ไปจนถึงวันที่ 10 ม.ค. เนื่องจากสภาพอากาศปิด สภาวะลมอ่อน การจราจร และการเผาในที่โล่ง โดยเฉพาะพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ภาคกลาง และตะวันออกเฉียงเหนือ อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพ โดยเฉพาะเด็กเล็ก เด็กวัยเรียน และผู้สูงอายุ ขอความร่วมมือพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัว ตรวจสอบค่าฝุ่นก่อนออกจากบ้าน ให้เด็กและผู้สูงอายุหลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้ง สวมหน้ากากป้องกันฝุ่น</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์มติชน</p> <p>- นพ.ไพโรจน์ สุรัตน์วณิช รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ได้เตรียมพร้อมสถานพยาบาล คลินิกโรคทางเดินหายใจ และคลินิกมลพิษ โดยรพ. นพรัตนราชธานี ได้จัดตั้งคลินิกมลพิษแห่งแรกในไทย ทำหน้าที่ประเมินสถานการณ์และจำนวนผู้ป่วยจากมลพิษทางอากาศ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกมาตรการต่างๆ ลดการเจ็บป่วยควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยที่ได้รับผลกระทบให้ได้รับการรักษาและกลับไปใช้ชีวิตปกติ นอกจากนี้ยังพัฒนาเครือข่ายคลินิกมลพิษครอบคลุมทุกเขตสุขภาพและจัดทำคู่มือปฏิบัติงานของคลินิกมลพิษ การให้คำแนะนำ รวมทั้งจัดตั้งคลินิกมลพิษออนไลน์ www.pollutionclinic.com เพื่อให้ประชาชนประเมินอาการตัวเองผ่านระบบออนไลน์ สร้างความรอบรู้สุขภาพด้านฝุ่น หากมีอาการรุนแรงสามารถขอคำปรึกษาจากแพทย์ในคลินิกออนไลน์หรือส่งต่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาในคลินิกมลพิษใกล้บ้านได้</p> <p>- นพ.เกรียงไกร นามโธสง ผอ.รพ.นพรัตนราชธานี แนะนำการดูแลสุขภาพช่วงฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐาน ดังนี้ สวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัย 2 ชั้น หลีกเลี่ยงกิจกรรมนอกบ้านและงดกิจกรรมที่ก่อฝุ่น ปิดประตูหน้าต่างให้สนิท ทำความสะอาดบ้านบ่อยๆ แต่ไม่ควรกวาดเพื่อลดฝุ่นฟุ้ง ติดตั้งเครื่องฟอกอากาศที่เหมาะสม สวมเสื้อแขนยาว กางเกงขายาว และอาบน้ำทันทีเมื่อกลับบ้าน ลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว ตีมน้ำสะอาดอย่างสม่ำเสมอ หากมีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ สปริงนิวส์</p> <p>- ศูนย์สื่อสารการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ (ศกพ.) แจ้งประชาชน ในช่วงสัปดาห์นี้ ระหว่างวันที่ 6-10 มกราคม 2568 สถานการณ์ฝุ่นละออง มีแนวโน้มที่จะขยับสูงขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยเฉพาะพื้นที่ด้านตะวันตก เนื่องจากมวลอากาศเย็นที่แผ่เข้ามาจากด้านตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศ ส่งผลให้อากาศนิ่งและจมตัว ฝุ่นละอองไม่สามารถระบายออกไปจากพื้นที่ได้ ทั้งนี้รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจ มอบหมายกรมควบคุมมลพิษ ยกกระดานรายงานและคาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก พร้อมทั้งแจ้งเตือนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อควบคุมแหล่งกำเนิดในพื้นที่ เพื่อบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่น PM2.5 ไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน</p>	
<p>ระบบเทคโนโลยีดิจิทัลฯ ติดตามพัฒนาการเด็ก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สวพ.91)</p> <p>- นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รมว.สธ. พร้อม ครม.เยี่ยมชมกิจกรรม "แค่เล่นกับลูก...โลกก็เปลี่ยน" ที่ทำเนียบรัฐบาล เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ 2568 จัดโดยกรมอนามัย พร้อมกล่าวว่า รัฐบาลให้ความสำคัญในการพัฒนาเด็กไทยให้ฉลาด เด็ดโต สมวัย ข้อมูลปี 2567 พบมีเด็กที่ต้องได้รับการประเมินพัฒนาการตามช่วงวัยเพียง 1,285,842 คน จากทั้งหมด 1,619,487 คน สธ.จึงพัฒนาระบบ Tele-consultation เพิ่มความสะดวกให้กับผู้ปกครองในการรับคำปรึกษา ช่วยให้เด็กปฐมวัยได้รับการประเมินพัฒนาการ เด็กที่มีปัญหาได้รับการดูแล เตรียมพัฒนาระบบให้ครอบคลุมทั่วประเทศ รวมทั้งจัดคลินิกส่งเสริมพัฒนาการเคลื่อนที่ในรูปแบบรถ Mobile Development นำของเล่น หนังสือนิทาน อุปกรณ์ และองค์ความรู้ในการดูแลเด็กปฐมวัย เพื่อให้เด็กปฐมวัยที่ขาดโอกาสได้รับการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการที่มีคุณภาพให้กับเด็กไทยทุกคน</p>	
<p>นโยบายส่งเสริมการเกิด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, hfocus)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นายเดโชศิษฐ์ ชาวทอง รพ.ช.ส. กล่าวเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานมารดาและเด็กปฐมวัยปี 2568 ว่า รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการเกิดให้เพิ่มขึ้นอย่างมีคุณภาพ โดยปี 2568 กรมอนามัยเน้นดำเนินงาน 2 ด้านคือ 1.ควบคุม กำกับมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็กในสถานบริการทั้งสังกัด สช. และหน่วยงานอื่น 2.ส่งเสริมการเล่น ลดอ้วน เพิ่มส่วนสูง ป้องกันโรค NCDs ในอนาคต ภายใต้แนวคิด "แค่เล่นกับลูก...โลกก็เปลี่ยน" รวมถึงจัดกิจกรรม Height Fight เล่นกระตุนเพิ่มความสูง Tele Consultation ระบบทางไกลติดตามพัฒนาการเด็ก พร้อมส่งเสริมการอ่านนิทานและเล่นกับลูก</p>	
<p>รพ.ช.ส.ตรวจเยี่ยมรพ.สตูล-รพ.ท่าแพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. เดลินิวส์</p> <p>- นายเดโชศิษฐ์ ชาวทอง รพ.ช.ส. พร้อมคณะลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมรพ.สตูล โดยเฉพาะงานบริการผู้ป่วยนอก ระบบศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสตูล หอผู้ป่วยรักใจ พร้อมกล่าวว่า รพ.สตูลมีการให้บริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชน และมีกลุ่มเครือข่ายที่เข้มแข็ง โดยเฉพาะอสม. คกก.ประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอฯ เป็นต้น และมีการพัฒนาบริการด้านการแพทย์แผนไทยฯ สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในจังหวัดได้ดี หลังจากนั้นไปตรวจเยี่ยม รพ.ท่าแพ โดยดูการให้บริการประชาชน ศูนย์มีนิรภัยรักษา ศูนย์ดูแลสุขภาพแบบครบวงจร รับฟังแผนการพัฒนารพ. พร้อมมอบนโยบายการปฏิบัติงานและข้อเสนอแนะในการพัฒนารพ.ต่อไป</p>	
<p>ใช้หวัดนก</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เดลินิวส์, คมชัดลึก, สวท.91, มติชน, ข่าวสด, การเงินธนาคาร, กรุงเทพธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, thailandplus, thebangkokinsight, thaitodaynews, hfocus, thaipbs, pptv, plewseengern)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สช. กล่าวถึงกรณีพบผู้เสียชีวิตจากเชื้อไวรัสหวัดนก H5N1 รายแรกของสหรัฐอเมริกา ว่า ประเทศไทยยังไม่พบการระบาดของโรคหวัดนก H5N1 แต่มีการเฝ้าระวังทั้งในคนและในสัตว์อย่างต่อเนื่อง ภายใต้แนวคิด One health พร้อมแนะนำประชาชนทานอาหารที่ปรุงสุก หลีกเลี่ยงการสัมผัสสัตว์ปีก สุกร หรือโคเนื้อที่ป่วยหรือตาย สวมหน้ากากอนามัย สวมถุงมือ และล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัส หากพบสัตว์ปีกป่วยตายจำนวนมากให้รีบแจ้งจนท.ปศุสัตว์ในพื้นที่ ไม่นำซากสัตว์ที่ป่วยตายไม่ทราบสาเหตุไปประกอบอาหาร รวมถึงเน้นย้ำผู้ปกครองดูแลลูกหลานอย่างใกล้ชิด ไม่ให้สัมผัสสัตว์ปีกป่วยตาย ทั้งนี้ ในช่วงฤดูหนาวมีการระบาดของเชื้อไวรัสก่อโรคอีกหลายชนิด การเคร่งครัดเรื่องสุขอนามัยส่วนบุคคล ยึดหลัก “กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ” หากป่วยมีอาการไอจามให้สวมหน้ากากอนามัย จะช่วยป้องกันได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์)</p> <p>-โฆษกขององค์การอนามัยโลก แถลงว่า ความเสี่ยงที่หวัดนกจะแพร่ระบาดสู่คนทั่วไปยังอยู่ในระดับต่ำ และยังไม่พบการแพร่ระบาดอย่างต่อเนื่อง</p>	
<p>โรคโควิด 19</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, สวท., แนวหน้า, nationtv, thebangkokinsight, thailandplus, thaipbs, tnn, ch7)</p> <p>- นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า จากกรณีมีการแชร์ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ว่ามีการแพร่ระบาดของโควิด 19 สายพันธุ์เดลตาครอน XBC ว่าเป็นข้อมูลเก่า ข้อมูลจากฐานข้อมูลกลาง GISAIID วันที่ 14 ต.ค.-10 พ.ย.67 ทั่วโลกพบสายพันธุ์ KP.3.1.1* มากที่สุด ส่วนในไทย ขณะนี้พบสายพันธุ์โอมิครอน JN.1* มากที่สุด ทั้งนี้ กรมฯ ยังคงเฝ้าระวังการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ์อย่างต่อเนื่อง ข้อมูลการถอดรหัสพันธุกรรมในรอบ 30 วัน ระหว่าง 23 พ.ย.- 22 ธ.ค.67 จำนวน 45 ราย พบเป็นสายพันธุ์ JN.1* มากที่สุด เน้นกลุ่มเสี่ยงปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้ออย่างสม่ำเสมอ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (คมชัดลึก, pptvhd)</p> <p>- กรมควบคุมโรค รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 7 ม.ค. ว่ามีจำนวนผู้ป่วยรายใหม่ รักษาในโรงพยาบาล 6 วันแรกของปี 2568 อยู่ที่ 1,967 ราย โดยแยกเป็นสองช่วง ได้แก่ ช่วงวันที่ 1-4 ม.ค.2568 มีผู้ป่วย 1,391 คน และช่วงวันที่ 5-6 ม.ค. มีผู้ป่วย 576 คน ไม่พบผู้เสียชีวิตเพิ่ม และไม่พบปอดอักเสบหรือใส่เครื่องช่วยหายใจ จำนวนผู้ป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ กทม. 59 ราย ชลบุรี 41 ราย เชียงใหม่ 28 ราย สงขลา 26 ราย และจันทบุรี 18 ราย</p>	
<p>กินหมูปูดับถึงตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ เว็บไซต์ (สวท., สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, มติชน, สยามรัฐ, คมชัดลึก, ch7, sanook, hfocus, newtv)</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- นพ.ภาณุมาศ ญาณเวทย์สกุล อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงกรณีชาวบ้านในพื้นที่ อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ กินหมูดิบงานบุญปีใหม่ มีเสียชีวิต 1 ราย และป่วยอีกหลายราย เบื้องต้นจากการสอบสวนโรค พบชาวบ้านที่เป็นกลุ่มเสี่ยง ทั้งผู้ที่รับประทานเนื้อหมูสด ก้อยหมูดิบในงาน รวมถึงชำแหละเนื้อหมู และทำอาหารสัมผัสกับหมูสดและเลือดหมู นอกจากนี้ผู้เสียชีวิต 1 ราย กับผู้มีอาการโคมา 1 ราย ที่เหลือที่ยังไม่มีอาการ ยังให้เฝ้าระวังสังเกตอาการใกล้ชิด หากมีอาการผิดปกติให้รีบไปพบแพทย์ เพื่อจะได้รับการรักษาอย่างทันที่ ย้ำเตือนประชาชนให้หลีกเลี่ยงการกินหมูดิบ หรือสุกๆ ดิบๆ หากติดเชื่อโรคใช้หมูดิบแล้ว อาจทำให้สูญเสียการได้ยิน ถึงขั้นหูหนวกถาวรหรือเสียชีวิตได้ การป้องกันคือ กินเนื้อหมู เลือดหมูที่ปรุงสุก และขอให้ยึดหลัก “สุก ร้อน สะอาด”</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (มติชน, isranews, thebetter, siamnews)</p> <p>- นพ.ฉันท คุรุฑูล ในฐานะนายกสมาคมโภชนาการเพื่อกีฬาและสุขภาพ กล่าวว่า การบริโภคเนื้อดิบเป็นที่นิยมในบางวัฒนธรรมและเมนูอาหาร เช่น ซาชิมิ หรือสเต็กทาร์ทาร์ อย่างไรก็ตาม การบริโภคเนื้อดิบโดยเฉพาะเนื้อหมู เนื้อไก่ หรือปลาน้ำจืด มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคและพยาธิ ในขณะที่เนื้อวัวและปลาทะเลแม้จะสามารถบริโภคดิบได้ แต่ยังต้องมีการจัดการที่เหมาะสมเพื่อความปลอดภัย</p>	
<p>ห้องปฏิบัติการด้านพิษวิทยา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สยามรัฐ, thaitodaynews)</p> <p>- นพ.ดิเรก ขำแป้น รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เป็นประธานเปิดอาคารห้องปฏิบัติการควบคุมโรค ที่ศูนย์พัฒนาวิชาการอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม จ.ระยอง ต.ห้วยโป่ง อ.เมือง จ.ระยอง มุ่งหวังยกระดับคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล และมีศักยภาพในการตรวจวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการเฝ้าระวังการรับสัมผัสสารเคมีในผู้ประกอบการอาชีพ หรือประชาชน และในอนาคตจะเป็นหน่วยงานในการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เสริมสร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม และการวิจัยสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานของระบบป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพต่อไป</p>	
<p>แผนปฏิบัติการดิจิทัล</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (กรมประชาสัมพันธ์,)</p> <p>-ดร.นพ.ภาณุวัฒน์ ปานเกตุ อธิบดีกรม สบส. มุ่งยกระดับหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เดินหน้าจัดทำแผนปฏิบัติการดิจิทัล 7 ด้าน เพื่อกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนางานด้านดิจิทัลตามภารกิจ มุ่งพัฒนาการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัยทันต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคดิจิทัล ปฏิรูปการทำงานของหน่วยงานภาครัฐด้วยเทคโนโลยียุคดิจิทัล ให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว เข้าถึงบริการได้ง่ายผ่านระบบออนไลน์</p>	
<p>หลักเกณฑ์โฆษณา</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, newtv)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. กล่าวว่า ออย. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโฆษณาเครื่องมือแพทย์โดยออกประกาศ ออย. เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขออนุญาต การออกใบอนุญาตและอายุใบอนุญาตโฆษณาเครื่องมือแพทย์ พ.ศ. 2567 เพื่อกำหนดให้การโฆษณาคุณภาพ ประโยชน์ คุณภาพ ปริมาณ มาตรฐาน ส่วนประกอบของเครื่องมือแพทย์ ให้โฆษณาได้เฉพาะที่ได้รับอนุญาต แจ้งรายการละเอียด หรือ จัดแจ้งไว้แล้ว และข้อความโฆษณาต้องไม่เป็นเท็จหรือเกินความจริงและไม่มีลักษณะที่ไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรืออาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม ตลอดจนปรับลดรายละเอียดที่ไม่จำเป็นให้เหมาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน</p>	
<p>ยกร่างพ.ร.บ.นำเข้า ส่งออก และนำผ่านผลิตภัณฑ์สุขภาพ พ.ศ.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thaitodaynews, hfocus)</p> <p>- ภก.เลิศชาย เลิศวุฒิ รองเลขาธิการ ออย. เผย ออย. เปิดเวทีถกปัญหาหารือฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ กรมศุลกากร กรมการค้าภายใน กรมการค้าต่างประเทศ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรมควบคุมโรค กรมประมง กรมปศุสัตว์ กรมวิชาการเกษตร สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ และกองต่าง ๆ สังกัด ออย. ในการออกกฎหมายเกี่ยวกับการนำเข้า ส่งออก และนำผ่านผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อปรับปรุงและแก้ไขข้อจำกัดบางประการในการกำกับดูแลผลิตภัณฑ์สุขภาพให้สามารถคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น รวมทั้งให้มีมาตรการส่งเสริมและเพิ่มโอกาสทางการแข่งขันในภาคธุรกิจ เพิ่มกลไกในการพิจารณาและตรวจสอบให้มีความรวดเร็วเพื่ออำนวยความสะดวกผู้ประกอบการนำพาเศรษฐกิจของประเทศสู่สากล</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โปรแกรมชุมชนบำบัด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (hfocus, thecoverage, tcijthai)</p> <p>- นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ. สบยช. เผย สบยช. ร่วมกับทันตสถานบำบัดพิเศษกลาง นำร่อง “โปรแกรมชุมชนบำบัด” (Recovery for the Better Life Program) ปรับพฤติกรรมผู้ติดยา ก่อนคืนสู่สังคม หลังพบว่าปี 67 มีผู้ต้องขังคดียาเสพติดทั่วประเทศกว่า 2.88 แสนคน คิดเป็น 80% ของจำนวนผู้ต้องขังทั้งหมด แม้ระหว่างคุมขังจะได้รับการพัฒนาพฤตินิสัยและบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพ แต่ยังไม่พบการกระทำผิดซ้ำ</p>	
<p>แต่งตั้งโยกย้าย ข้าราชการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (แนวหน้า, ฐานเศรษฐกิจ, linetoday)</p> <p>-มติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 7 มกราคม 2568 อนุมัติตามที่ รมว.สธ.เสนอแต่งตั้ง นายกิตติ ชื่นยง ข้าราชการพลเรือนสามัญ ตำแหน่ง นายแพทย์เชี่ยวชาญ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) กลุ่มงานอายุรศาสตร์ ภารกิจด้านวิชาการและการแพทย์ โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ ให้ดำรงตำแหน่ง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม) โรงพยาบาลราชวิถี กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ตั้งแต่วันที่ 28 มิถุนายน 2567 ซึ่งเป็นวันที่มีคุณสมบัติครบถ้วนสมบูรณ์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง เป็นต้นไป</p>	
<p>ข่าวปลอม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ tnews</p> <p>-กรมการแพทย์ ชี้แจง กรณีที่มีการบอกต่อข้อมูลว่า ไข่ขาวใช้รักษาแผลน้ำร้อนลวกได้ โดยหาทั้งไวจันแห้งแล้วล้างออกนั้น เป็นข้อมูลเท็จ ทั้งนี้การใช้ไข่ขาวในการรักษาแผลน้ำร้อนลวก ไม่ใช่วิธีที่แนะนำในทางการแพทย์ เนื่องจากไข่ขาวดิบอาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เช่น การปนเปื้อนของเชื้อแบคทีเรีย ซาลโมเนลลา (Salmonella) ซึ่งอาจทำให้แผลติดเชื้อและมีอาการแย่ลงได้</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ antifakenewscenter</p> <p>-สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ชี้แจง ผลิตภัณฑ์ NPRO อวดอ้างสรรพคุณเกินจริง ว่า เป็นวิตามินฟื้นฟูเส้นเอ็น กระดูก เห็นผลภายใน 7 วัน เป็นการหลอกลวงให้เกิดความหลงเชื่อโดยไม่สมควร หากหลงเชื่อซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าว อาจเสียโอกาสในการรักษาและอาจทำให้โรคลุกลามขึ้น ผู้ป่วยควรปรึกษาแพทย์และเข้ารับการรักษาที่ถูกต้อง</p>	
<p>บัตรทอง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>-งบกองทุนบัตรทองปี 2568 รวม 236,386.52 ล้านบาท เพิ่มงบเหมาจ่ายรายหัวเป็น 181,841.84 ล้านบาท (เพิ่มขึ้น 9.8% จากปี 2567) เฉลี่ยต่อคน 3,856.08 บาท โดยแบ่งเป็นบริการผู้ป่วยนอก 1,391.20 บาท, ผู้ป่วยใน 1,790.73 บาท, กรณีเฉพาะ 503.92 บาท และบริการฟื้นฟูหรือการแพทย์แผนไทย รวมถึงค่าลงทุนที่คงเดิม 128.69 บาท เพื่อรองรับผู้ใช้สิทธิ 47.157 ล้านคนทั่วประเทศ</p>	
<p>บุหรี่ไฟฟ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, thaipbs, thestandard, pantip)</p> <p>-ที่ประชุม ครม. เห็นชอบร่างกฎกระทรวงกำหนดการประพฤตินักเรียนและนักศึกษา ห้ามเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เช่น บุหรี่ และยาเสพติดอื่นๆ โดยได้เพิ่มบุหรี่ไฟฟ้า บารากูไฟฟ้า และวัตถุออกฤทธิ์อื่นๆ ตามกฎหมายว่าด้วยวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท โดยมีบทลงโทษ 4 ระดับ 1.ว่ากล่าวตักเตือน 2. ทำทัณฑ์บน 3.ตัดคะแนนความประพฤติ 4.ทำกิจกรรมเพื่อให้ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (เดลินิวส์, สยามรัฐ) เว็บไซต์เดลินิวส์</p> <p>-รศ.ดร.พญ.เริงฤดี ปธานวนิช คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี เผยผลการศึกษางานวิจัยเกาหลีใต้-สหรัฐฯ ว่า การสูบบุหรี่ไฟฟ้าแบบให้ความร้อน (HTPs) เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรค NCDs ได้สูงถึง 68% มากกว่าการสูบบุหรี่ธรรมดาอย่างชัดเจน</p> <p>ด้าน ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกิจ ประธานมูลนิธิธรรมาภิบาลเพื่อการไม่สูบบุหรี่ แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพิจารณาข้อเสนอกฎหมายและมาตรการควบคุมบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย ซึ่งคณะกรรมการวิชาการวิสามัญที่เกี่ยวข้องได้เสนอ 3 ทางเลือกสำหรับการจัดการบุหรี่ไฟฟ้า โดย 2 ใน 3 ทางเลือกนั้นเป็นการเปิดทางให้สามารถจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าประเภท HTPs ได้ ว่า อาจ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ขัดแย้งกับนโยบายด้านสาธารณสุขของรัฐบาล ซึ่งมุ่งเน้นลดการเจ็บป่วยจากโรค NCDs ขอเรียกร้องให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องพิจารณาเรื่องนี้อย่างรอบคอบ</p>	
<p>การถ่ายโอน รพ.สต.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ผู้จัดการ</p> <p>- ก.มหาดไทย รายงานความคืบหน้าเกี่ยวกับการถ่ายโอนที่ดินและสิ่งก่อสร้างของ สอน. และ รพ.สต. จาก สธ. ไปยัง อบจ. จากการสำรวจที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างพบว่า มี สอน. และรพ.สต.ที่ได้รับถ่ายโอน 4,452 แห่งทั่วประเทศ มากกว่าครึ่งยังถือครองที่ดิน-สิ่งปลูกสร้างเถื่อน หลายพื้นที่ติดปัญหาเรื่องการไม่ได้รับมอบที่ดินจากหน่วยงานเดิม หรือยังไม่ได้ดำเนินการเรื่องเอกสารสิทธิ์ บางกรณีที่ดินยังอยู่ในกระบวนการขึ้นทะเบียนเป็นที่ราชพัสดุหรือยังไม่ได้รับการอนุมัติจากกรมป่าไม้ การแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงต้องการการประสานงานระหว่างหลายหน่วยงาน เพื่อให้การถ่ายโอนสามารถเสร็จสมบูรณ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ thecoverage</p> <p>- นางฐิตารีย์ เชื้อพราหมณ์ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ รก.ผอ.กองสาธารณสุข อบจ.สงขลา ขอทบทวนความพร้อม “บริการการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูง” ในพื้นที่ ก่อนเดินหน้าต่อ ระบุ หากจะยั่งยืน ทั้ง อบต. - เทศบาล ต้องแบ่งปันทรัพยากรร่วมกัน เหตุ อบจ. รับถ่ายโอน รพ.สต. มา หน่วยงานใหม่ ไม่ได้มีแค่การแพทย์ฉุกเฉิน แต่ยังมีงานคุ้มครองผู้บริโภค - งานฟื้นฟูสมรรถภาพ ด้วย ทั้งนี้ อบจ. สงขลา เป็น 1 ใน 3 พื้นที่ทดลอง (Sandbox) การจัดการบริการแพทย์ฉุกเฉินระดับสูงใน รพ.สต. ที่ถ่ายโอนมา อบจ.สงขลา ตามเกณฑ์ของสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)</p>	
<p>แนวคิดปิดห้องคลอด ‘รพช.</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์</p> <p>- นพ.ปริพนธ์ จุลเจิม นพ.สจจ.นครศรีธรรมราช เผย แนวคิดปิดห้องคลอดปกติใน รพ.ชุมชุน ใช้แนวทางส่งต่อไปคลอด รพ.แม่ข่าย เพราะเด็กเกิดน้อย - สูงวัยเพิ่มมากขึ้น บีบให้ รพ. ต้องปรับบริการ เคลี้ยกำลังบุคลากรจากห้องคลอดไปแผนกอื่น ย้ำยังอยู่ระหว่างสำรวจข้อมูล</p>	
<p>สสจ.เชียงใหม่ เผย 30 บาทรักษาทุกที่พร้อมบริการ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ChiangmaiNews</p> <p>-นพ.วิฑิต ชูตรีอึ้ง รอง นพ.สจ.เชียงใหม่ เปิดเผยว่า แนวทางการใช้บริการมาตรฐาน 30 บาทรักษาทุกที่ เพื่อคนไทยสุขภาพดีถ้วนหน้า ระยะที่ 4 ครอบคลุมทั่วประเทศตามนโยบายรัฐบาล ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2568 โดย กระทรวงสาธารณสุข ได้เพิ่มประวัติการรักษาผ่านบัตรประชาชน และแอปพลิเคชันหมอพร้อม เพื่อรองรับการให้บริการของสถานพยาบาลทั่วประเทศ ซึ่งประชาชนสามารถนำบัตรประชาชน และฉันทานโหลดแอปพลิเคชัน หมอพร้อม ไปใช้สิทธิในสถานพยาบาลทั่วประเทศได้ อาทิ โรงพยาบาลประจำอำเภอ รพ.สต.และสถานีนอนมัย อีกทั้งยังสามารถใช้สิทธิในสถานพยาบาลเอกชน อาทิ ร้านยาคุณภาพ คลินิกพยาบาลชุมชนอบอุ่น และคลินิกเอกชนที่เข้าขึ้นทะเบียนในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) โดยสังเกตตราสัญลักษณ์ 30 บาทรักษาได้ทุกที่ หากเกิดอาการเจ็บป่วย หรืออุบัติเหตุแต่ไม่ถึงขั้นวิกฤต สามารถเข้ารับการรักษาได้ที่โรงพยาบาลรัฐทุกแห่ง และโรงพยาบาลเอกชนที่เข้าร่วมกับ สปสช. หากเจ็บป่วยฉุกเฉินสามารถเข้ารับการรักษาได้กับโรงพยาบาลรัฐและเอกชนที่ใกล้ที่สุดทันที</p>	
<p>กทม.เฝ้าระวังพิษสุนัขบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ innnews</p> <p>-นางภาวิณี รุ่งทนต์กิจ รก.ผอ.สำนักอนามัย (สนอ.) กทม. กล่าวว่า สำนักงานสัตวแพทย์สาธารณสุข ศูนย์บริการสาธารณสุข 46 กันตารัตินุทิศ สำนักอนามัย ร่วมกับสำนักงานเขตลาดกระบัง และสำนักงานปศุสัตว์พื้นที่กรุงเทพมหานคร กรมปศุสัตว์ ลงพื้นที่สอบสวน ควบคุม และป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า กรณีพบสุนัขติดเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า1ตัว บริเวณอุร์ถเมล์สาย 1013 ถนนหลวงแพ่ง แขวงทับยาว เขตลาดกระบัง ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ริศมีเคยพบเชื้อโรคพิษสุนัขบ้า โดยดำเนินการสอบสวนโรคเพื่อหาสาเหตุการเกิดโรค หลังจากได้ รับแจ้งรายงานผลการตรวจยืนยันพบเชื้อไวรัสโรคพิษสุนัขบ้า จากสถาบันสุขภาพสัตว์แห่งชาติ กรมปศุสัตว์ และดำเนินการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับประชาชนผู้สัมผัสและกลุ่มเสี่ยง รวมทั้งตรวจสอบสัตว์จรจัดและสัตว์เลี้ยง พร้อมฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขแมวที่อยู่ในบริเวณรัศมีการพบโรค นำสัตว์สงสัยสัมผัส</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>โรคออกจากพื้นที่เพื่อสกัดสังเกตอาการที่ศูนย์ควบคุมสุวัณโรคกรุงเทพมหานคร (ประเวศ) พร้อมทั้งประสานกรมปศุสัตว์ ในการออกประกาศกำหนดเขตโรคระบาดชั่วคราวโรคพิษสุนัขบ้า</p>	
<p>จับตา! หากสหรัฐฯ ถอนตัวจาก WHO</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ไทยรัฐ</p> <p>-ทางเพจ Center for Medical Genomics ศูนย์จีโนมทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ได้เผยแพร่ข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเด็นรัฐบาลใหม่ของสหรัฐฯที่เข้ารับตำแหน่งในปี 2025 ภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ มีแนวโน้มที่จะดำเนินนโยบายที่ส่งผลกระทบต่อการควบคุมโรคระบาดทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญ โดยเฉพาะในเรื่องการถอนตัวจากองค์การอนามัยโลก ซึ่งอาจทำให้สหรัฐฯ สูญเสียอิทธิพลในวงการสาธารณสุขระดับโลก และส่งผลให้องค์การอนามัยโลกอ่อนแอลง นอกจากนี้ ยังมีความเป็นไปได้ที่รัฐบาลใหม่จะไม่สนับสนุนการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการเสนอชื่อผู้ที่มีแนวคิดต่อต้านวัคซีนให้ดำรงตำแหน่งสำคัญด้านสาธารณสุข ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการสนับสนุนวัคซีนทั้งในประเทศและในระดับโลก นอกจากนี้ ยังมีความเสี่ยงที่การเตรียมพร้อมและการตอบสนองต่อการระบาดของโรคอุบัติใหม่ เช่น ไข้หวัดนก H5N1 จะมีประสิทธิภาพลดลง เนื่องจากขาดความร่วมมือและการแลกเปลี่ยนข้อมูลในระดับโลก ทั้งนี้ ประชาคมโลกอาจต้องเตรียมพร้อมรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงนโยบายของสหรัฐฯ ในอีก 4 ปีข้างหน้า</p>	
<p>ไวรัสเอชเอ็มพีวี</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ เดลินิวส์</p> <p>- รมว.สาธารณสุขอินโดนีเซีย ยืนยันการตรวจพบ กรณีการติดเชื้อไวรัสฮิวแมนเมตาเนิวโมไวรัส (เอชเอ็มพีวี) ในประเทศ มี เด็กในอินโดนีเซียติดเชื้อดังกล่าวแล้วหลายคน และกระทรวงสาธารณสุขกำลังเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด อย่างไรก็ตาม รัฐบาลยืนยันว่าโรคดังกล่าว ซึ่งมีการคล้ายกับไข้หวัดทั่วไป ไม่เป็นอันตรายร้ายแรง</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ (เนชั่นออนไลน์)</p> <p>-โฆษกของอนามัยโลก กล่าวถึงการระบาดของไวรัส HMPV ในจีนว่า ไม่ใช่ไวรัสชนิดใหม่ ไม่ใช่ภัยคุกคามใหม่หรือภัยคุกคามครั้งใหญ่ จำนวนผู้ติดเชื้อในจีนยังอยู่ในระดับปกติ และเป็นสิ่งที่คาดการณ์ได้สำหรับช่วงฤดูหนาวและฤดูใบไม้ผลิ ทำให้เกิดการในในระบบทางเดินหายใจคล้ายไข้หวัดทั่วไป อัตราการเสียชีวิตจากไวรัสตัวนี้อยู่ในระดับต่ำมาก ๆ และผู้ที่เสียชีวิตล้วนเป็นกลุ่มผู้เปราะบางจริง ๆ</p>	
<p>บุคคลอายุยืนที่สุดในญี่ปุ่น</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ, เว็บไซต์ infoquest</p> <p>- รัฐบาลญี่ปุ่นเผยว่า นางโอกากิ ฮายาชิ หญิงชราวัย 115 ปี จากจังหวัดกifu ทางตอนกลางของประเทศ เป็นบุคคลที่มีอายุมากที่สุดที่ยังมีชีวิตอยู่ของญี่ปุ่น หลังจากเจ้าของตำแหน่งคนก่อนหน้าเสียชีวิตเมื่อช่วงปลายเดือนธ.ค.ที่ผ่านมา ด้วยวัย 116 ปี</p>	
<p>หมู่บ้านอิตาลีสั่งประชาชนห้ามป่วยหนัก</p> <p>สื่อแนะนำเสนอ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ</p> <p>-นายกเทศมนตรีออกคำสั่งให้ชาวบ้านในหมู่บ้านแห่งหนึ่งของอิตาลี ห้ามป่วยหนัก หลีกเสี่ยงจากการเจ็บป่วยใดๆ ที่อาจทำให้ต้องรับความช่วยเหลือฉุกเฉินทางแพทย์ โดยอ้างว่าจำเป็นต้องทำ เพื่อสะท้อนปัญหาความบกพร่องของระบบสาธารณสุขท้องถิ่น อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีการเปิดเผยแน่ชัดว่า เจ้าหน้าที่จะบังคับใช้คำสั่งนี้อย่างไร</p>	
<p>เสียงบุคลากรถึงผู้บริหาร สธ.</p> <p>สื่อที่แนะนำเสนอ : เว็บไซต์ hfocusth</p> <p>-Hfocus รวบรวมความคิดเห็นบางส่วนจากบุคลากรสาธารณสุขผ่านเพจเฟซบุ๊กถึง ความหวังปี 2568 อะไรที่อยากให้ผู้บริหาร ทั้ง รมว.-รมช.-ปลัดสธ. หันมาสนใจและทำให้ลุล่วง เช่น บรรจุ ขรก.โควิดรอบสอง ปัญหาภาระงาน โดยเฉพาะห้อง ER บุคลากรต้องแบกรับคนไข้ที่ไม่เข้าเกณฑ์ฉุกเฉิน รวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูล โปรแกรม แอปฯ ที่ยังไม่เป็นหนึ่งเดียว ทำภาระงานซ้ำซ้อน และยังมีค่าตอบแทน ความเหลื่อมล้ำของสายสนับสนุน ฯลฯ</p>	